

Số: 209 /KH-MGLH

Long Hậu, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Hoạt động của Hội đồng trường Trường MG Long Hậu**  
**Năm học: 2024 – 2025**

Căn cứ vào Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 13 tháng 06 năm 2022 của ủy ban nhân dân Huyện Cần Giuộc về việc thành lập Hội đồng trường mẫu giáo Long Hậu nhiệm kỳ 2021-2025;

Căn cứ tình hình thực tế của năm học 2024-2025;

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, Hội đồng trường, trường mẫu giáo Long Hậu xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2024 - 2025 như sau:

**A. NHIỆM VỤ CHUNG**

Kế hoạch Hội đồng trường của tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường.

Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường nhằm xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong Nhà trường.

Tiếp tục phát triển Nhà trường mầm non xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”, thực hiện chuyên đề: “ Trường học hạnh phúc – lấy trẻ làm trung tâm”; lồng ghép nha khoa học đường, ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động GD trẻ và đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN, lồng ghép các chuyên đề ; biển đảo- khí hậu, an toàn giao thông, kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích...

**B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

**I. Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024 - 2025**

Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2024 – 2025 của Hiệu trưởng trường mẫu giáo Long Hậu đã dự thảo và thông qua tại Hội Nghị cán bộ viên chức. Sau đây là một số nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua chính trong năm học:

Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*” trong nhà trường.

Duy trì và nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi hàng năm theo quyết định 239/QĐ-TTg chú trọng việc huy động trẻ mở rộng quy mô trường lớp, trang bị đồ dùng đồ chơi theo thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp tốt.

Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia;

Hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng nhà trường theo quy trình đầy đủ, duy trì và nâng cao mức độ đạt của các tiêu chí.

100% giáo viên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thực hiện đúng quy định pháp luật. Thực hiện cam kết các điều kiện và chất lượng CS&GD trẻ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết, dịch cúm A, dịch bệnh đau mắt đỏ, tay chân miệng.

Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ đối với các hoạt động của nhà trường.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CSGD trẻ tại các nhóm lớp, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường như: bạo hành trẻ, xâm phạm khẩu phần ăn...

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, quản trị nhà trường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong GDMN; đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo ( Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022 về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 3/6/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).



Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp giữa 3 môi trường gia đình, nhà trường, xã hội trong chăm sóc GDMN nhằm phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội. Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để phát triển giáo dục mầm non;

## II. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2024 - 2025

### 1. Chỉ tiêu thi đua

a. Tập thể: Tập thể lao động xuất sắc

b. Cá nhân: - CSTĐ cấp cơ sở: 15%

- LĐTT: 100%

- Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt "*Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*", có 03 Đảng viên HTXSNV;

- Đạt danh hiệu "*Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2024*";

- Đạt "*Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*";

- Đạt "*Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích*";

- 100% CB, GV, NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

- Nhà trường "*Xây dựng trường học hạnh phúc*".

- 100% CB-GV-CNV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên, thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử của đơn vị. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề "*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*", đưa nội dung các cuộc vận động "*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*"

- 100% CBGVNV thực hiện tốt việc "*Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc*"

- 100% nhân viên, giáo viên các nhóm lớp thực hiện XD môi trường sư phạm "*Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn*", duy trì lịch tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- 100% CB, GV, NV trong trường tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp học phát động.

### 2. Công tác huy động số lượng

Kế hoạch huy động: 220 cháu/ 7 lớp

### 3. Công tác chất lượng

#### a/ Chất lượng chăm sóc

Thực hiện TT 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ.

Phát huy chức năng và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBQL, GV, NV. Đảm bảo không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.

Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ như rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt đúng quy trình.

Triển khai sâu rộng công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ CBGVNV, tùy từng thời điểm để lựa chọn nội dung đưa vào chương trình để giáo dục trẻ.

Thực hiện công tác nuôi dưỡng, VSATTP theo chỉ tiêu sau:

+ Đẩy mạnh công tác phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi 1% so với đầu năm học;

Khống chế tỷ lệ trẻ béo phì, thừa cân so với đầu năm.

Tuyên truyền 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ.

100% trẻ có sổ theo dõi sức khỏe, cân đo 1-2 lần/năm cho trẻ mẫu giáo, trẻ thuộc các thể khác theo dõi hàng tháng, khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm.

Phấn đấu 100% CBGVNV khám sức khỏe toàn diện 1 lần/năm.

Bếp ăn bán trú lưu mẫu thức ăn đúng quy định.

Tiếp tục duy trì trẻ bán trú đạt 100 %.

Đảm bảo vệ sinh ATTP, không có tai nạn thương tích, bạo lực học đường xảy ra trong nhà trường.

Thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm để tính khẩu phần ăn cho trẻ.

### ***b/ Chất lượng giáo dục***

100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc “*Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm*”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường, chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp 100% lớp thực hiện chương trình GDMN

100% lớp thực hiện chuyên đề “*Phát triển vận động*”, “*giáo dục lễ giáo*”

90 % trẻ mẫu giáo có kỹ năng tạo hình tốt, nắm được các kỹ năng cơ bản về toán theo yêu cầu của từng độ tuổi.



80 – 100% trẻ thích múa hát, đọc thơ, kể chuyện.

100% trẻ 5, 4 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và chuẩn độ tuổi.

100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình

Toàn trường: tỷ lệ bé ngoan, đạt 96 %, tỷ lệ chuyên cần đạt 96 %.

100 % lớp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm đảm bảo an toàn thân thiện và phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ, biết sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường lớp.

Tiếp tục thực hiện chuyên đề điểm hàng năm ở 2 khối.

100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.

Duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1

*c/. Về công tác thu chi:*

**Đối với các khoản thu theo quy định**

**\* Tiền học phí:**

Triển khai nghị quyết số 13/2024/QĐ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024, nghị quyết về quy định mức thu học phí năm học 2024-2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An.

Quyết định số 18/2024/ QĐ- UBND ngày 21/6/2024 QĐ về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 03/2024/NG-HĐND ngày 21/5/2024 của HĐND Tỉnh quyết định chính sách miễn giảm học phí đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THCS thuộc cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An.

Nghị quyết số 03/2024/NG-HĐND ngày 21/5/2024 Nghị quyết quy định chính sách miễn giảm học phí đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THCS thuộc cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An.

**\* Thu tiền ăn bán trú:**

Căn cứ Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 3 năm 2023 Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ công văn 977 /SGDDT-HCQT ngày 28/3/2023 về việc hướng dẫn các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Long An;

Thu theo thỏa thuận phụ huynh.

**d/. Đối với hoạt động Công đoàn:**

Phấn đấu đạt "Công đoàn cơ sở vững mạnh".

100% Đoàn viên công đoàn học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và Công Đoàn cấp trên. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn.

BCH và tổ công đoàn phải có kế hoạch cụ thể, Thực hiện sinh hoạt đúng theo định kỳ.

Thực hiện giảm giờ cho CB-GV-NV làm công tác Công đoàn không chuyên trách theo thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 ( chỉ theo thỏa thuận giữa BGH và công đoàn đầu năm học).

**e./ Đối với hoạt động của Chi đoàn thanh niên:**

Phấn đấu đạt "Chi đoàn vững mạnh xuất sắc"

100% Đoàn viên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động của xã đoàn và của Huyện đoàn. - Thực hiện tốt công tác tình nguyện.

Tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do ngành, địa phương phát động.

100% đoàn viên đóng Đoàn phí theo qui định.

**f/. Đối với Ban thanh tra nhân dân:**

Làm việc có Quy chế làm việc và có kế hoạch cụ thể. - Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiến nghị trong việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà trường, việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường.

Phối hợp tốt cùng công đoàn xây dựng tập thể đoàn kết.

Chỉ đạo giám sát để không xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

**4. Tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Phát triển vận động, lấy trẻ làm trung tâm, kỹ năng sống, ATGT (Chương trình tôi yêu Việt Nam), biển đảo khí hậu, lồng ghép nha khoa học đường vào giảng dạy”**

100% nhóm, lớp thực hiện tốt các chuyên đề.

Lồng ghép ATGT (Chương trình tôi yêu Việt Nam), nha khoa học đường vào giảng dạy nhẹ nhàng vào tiết dạy đạt hiệu quả.

**5. Thực hiện công bằng trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật**

Tiếp nhận trẻ khuyết tật và thực hiện hòa nhập theo quy định (nếu có).



## **6. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia**

### **6.1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học**

Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm an toàn – xanh – sạch – đẹp.

Tiếp tục bảo quản tốt sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Từng bước bổ sung thêm trang thiết bị dạy học ở các lớp.

Tăng cường công tác tự làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương đảm bảo tỉ lệ chung trên 100%.

### **6.2. Công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia**

Triển khai đầy đủ các nội dung tại thông tư 19/2018 và thực hiện tự đánh giá chất lượng theo quy trình đầy đủ, cập nhật phần mềm và minh chứng đầy đủ.

## **7. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên**

100% lớp học phấn đấu đạt danh hiệu "Lớp học thân thiện": Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không dùng nhục hình đối với trẻ. Tạo môi trường thân thiện đối với trẻ, với phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"; "Cô giáo là người mẹ hiền thứ 2 của các cháu", phấn đấu xây dựng "trường MN hạnh phúc của bé"

Xây dựng mô hình " trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc"

100 % CBGVNV đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định Luật giáo dục 2019

100 % CBGVNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị

100 % CBGVNV không vi phạm kỷ luật, luật an toàn giao thông

100% GV thực hiện tốt phần mềm CSDL

100 % CBGV biết ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học

100% NV Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng; ANTT; ATGT, PCCN,...

Thực hiện giám giờ cho CB, GV, NV kiêm nhiệm theo thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

## **8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục**

Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện 50 % giáo viên/ năm.

Kiểm tra chuyên đề 1 lớp/1 chuyên đề/ 1 năm.

Mỗi GV thao giảng ít nhất 1 lần/năm

Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ như ngày hội đến trường của bé, tết trung thu, Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 20/10, 20/11, 8/3...

Các khối đảm bảo dự giờ theo quy định.

Đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng.

Làm đồ dùng dạy học mỗi tháng 1 lần; Tham gia tốt các hội thi do phòng GD tổ chức.

Phấn đấu cuối năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

## **9. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN**

### **\* Giáo viên CN**

100 % lớp xây dựng góc tuyên truyền theo các chủ đề.

Viết bài, sưu tầm các nội dung phù hợp với nhà trường để đưa tin tuyên truyền lên hệ thống âm thanh của xã ít nhất 9 lần/ năm (mỗi lớp 1 tháng và chuyên môn 1 tháng) nội dung do bộ phận chuyên môn quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thông qua 1 số hoạt động thiết thực như: xây dựng góc tuyên truyền, các hoạt động học tập, hội thi của trẻ, tổ chức ngày hội ngày lễ phong phú, tham dự thao giảng.

- Tích cực phối hợp với các ban ngành như phụ nữ, trạm y tế phổ biến tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ, cách phòng chống các bệnh dịch cho các bậc phụ huynh.

### **\* Y tế:**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về tuyên truyền dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH, mắt đỏ, tay chân miệng, thủy đậu, dịch bệnh khác ( nếu có).

- Phối hợp y tế trạm địa phương khám sức khỏe trẻ.

- Cân đo trẻ và chấm biểu đồ hàng quý.

- Xây dựng KH phối hợp xã, trạm khám sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.

## **10. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐT**

HĐT căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các điều khoản đã ban hành yêu cầu:

100% các thành viên trong HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết HĐT đầy đủ, nghiêm túc.



Theo hàng, quý, năm HĐT phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBGVNV thực hiện nghị quyết của mình để ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ánh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả.

HĐT phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình.

Hàng kỳ, hàng năm HĐT phải tổ chức sơ kết, đánh giá xem xét kết quả hội nghị, kiến nghị nhà trường, BGH thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chỉ bộ, của hội nghị CBVC, của HĐT đạt kết quả tốt hơn.

Động viên tuyên truyền mỗi CBVC, mỗi thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để thực hiện các nghị quyết của HĐT.

HĐT phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả.

Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời.

Trên đây là kế hoạch hoạt động hội đồng của trường Mẫu giáo Long Hậu năm học 2024-2025.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐT;
- CB, GV, NV;
- Lưu: HSHĐT./.

**T/M HỘI ĐỒNG TRƯỞNG  
CHỦ TỊCH**



**HIỆU TRƯỞNG**  
Nguyễn Thị Thúy Diệu